

การสะสม หรือการลงทุน

โดย Min Sen Concept (Finance) 14 มีนาคม 2565

ธรรมชาติของมนุษย์ มีลักษณะของการสะสมโดยมาหลังจากยุคเกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจากกลัวว่าจะมีปัญหาในอนาคต เช่น กลัวการอดอยาก จึงมีการพยายามสะสมอาหาร และเมื่อมีการผลิตเกินขีดจำกัดในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม จนมาถึงการผลิตในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้มีการแข่งขันและทำลายทรัพยากรมากขึ้น มีการเร่งผลผลิตเพื่อสะสมทรัพยากรอื่นในรูปแบบเงินตรา เทคโนโลยี ของสวยงาม สิ่งของที่แสดงสถานะของตนเอง ฯ และเมื่อการสะสมนี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการสะสม โดยมีได้ใช้ประโยชน์ จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังมีภาวะบางประการที่เรียกว่า อาการของโรคเก็บสะสมของ (Hoarding Disorder) ซึ่งเป็นการเก็บสะสมของที่หมดอายุแล้วจนกองท่วมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่หมดอายุแล้ว เสื้อผ้าใบเสิร์จ ถุงพลาสติก ขวดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แล้ว ซึ่งเกิดจากการตั้งใจทิ้งอะไรไม่ได้เลย จนทำให้ของเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในบ้านจนเต็มพื้นที่ของบ้านไปหมด ถ้าเป็นเช่นนี้ ถือได้ว่า เป็นอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่ง เพราะเป็นการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดภูมิแพ้จากห้องรก ที่น่าสนใจคือ อาการเหล่านี้อาจสัมพันธ์กับพันธุกรรม คือ คนในสมาชิกที่เป็นญาติสายตรง หรือมาจากการบาดเจ็บของสมอง รวมไปถึงการทำงานของสมองที่ลดลง และยังพบได้ในกลุ่มโรคอื่น เช่น โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท รวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้

แต่สำหรับกลุ่มคนที่สะสมสิ่งของที่เป็นการลงทุน Knight Frank Luxury Investment Index เสนอว่า สินค้าบางประเภท เมื่อซื้อใหม่ราคาจะลดลงทันที โดยที่แต่ละแบรนต์จะมีความรุนแรงในการลดลงของราคาต่างกัน รุ่นที่มีความต้องการซื้อสูงอาจจะลดลงของราคาเพียง 30 % แต่ถ้าไม่ได้มีความต้องการซื้อมากนักก็จะลดลงได้ถึง 60 % และถ้าเก็บสะสมไปนานถึง 5 ปี ราคา ก็จะเพิ่มขึ้นมา และถ้าเลย 10 ปีจะมีราคาสูงขึ้นมาอย่างมาก นั่นคือ การลงทุนในสินค้าประเภทนี้จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

และยังจำเป็นจะต้องมีความรู้ในสินค้านั้น ๆ อีกด้วยว่า รุ่นใดจะมีราคาในอนาคต หรือเป็นที่นิยม โดยสินค้าที่เป็นที่นิยม ได้แก่ รถคลาสสิก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในรอบ 12 เดือนแค่ 17 % แต่เมื่อผ่านไป 5 ปี อาจจะมีราคาสูงขึ้น 162 % และเมื่อผ่านไป 10 ปี จะมีราคาสูงขึ้น 490 % แต่ทั้งนี้ยังขึ้นกับการดูแลรถเหล่านั้นอีกด้วย ถ้าขาดการดูแลก็จะมีราคา สินค้าที่มีการสะสมและมีราคาดี จะแสดงในตารางข้างล่างดังนี้

	1 ปี	5 ปี	10 ปี
รถคลาสสิก	17	162	490
ไวน์	5	32	241
เหรียญกษาปณ์	13	92	232
ศิลปะ	4	28	226
แสตมป์	2	27	166
จิ๋วเวอรี	4	65	155
เพชรสี	0	38	136
นาฬิกา	5	35	67
เซรามิกจีน	0	13	50

ข้อแนะนำในการลงทุนในสิ่งของสะสม เพื่อการลงทุนในมุมมองของผู้เขียน คือ

1) จะต้องมีความรู้เรื่องพอสมควร เพราะในระยะแรก หากขาดเงิน จำเป็นจะต้องขายสิ่งเหล่านี้แล้วจะขาดทุนได้ง่าย ซึ่งมักจะขาดทุนถึง 30-60 %

- 2) การสะสมควรสะสมในสิ่งที่ตนเองชอบ และคิดว่าสวยงาม เป็นไปตามความต้องการของตนเอง มิใช่มองเห็นแต่ราคาที่ดีในอนาคตเท่านั้น เพราะอย่างน้อยก็จะทำให้เรามีความสุขในการสะสม และมีความสุขในการใช้ของเหล่านั้น แต่ถ้าสะสมของที่ทำให้เรามีโอกาสมีกำไรในอนาคตก็ยิ่งดียิ่งขึ้น
- 3) ควรรู้จักรักษาและดูแลของสะสมเหล่านั้น เพราะของเหล่านี้ควรจะมีความรู้ในการดูแลรักษา การรักษาที่ไม่ดีส่งผลทำให้ราคาขายในอนาคตลดน้อยลงไปด้วย
- 4) ของที่จะสะสมควรที่จะรู้แบรนด์ และรุ่นของแต่ละชนิด สินค้าแบรนด์เดียวกัน ราคาก็ไม่เท่ากัน เมื่อเก็บไว้ราคาก็ไม่เท่ากันเช่นกัน ที่สำคัญควรจะรู้ว่าสินค้าใดเป็นของจริง ของปลอม เพราะของที่คนนิยมสะสม และมีราคา ก็มักจะมีคนนิยมทำปลอมหรือเลียนแบบ ถ้าดูไม่เป็นก็จะยิ่งทำให้เจ็บตัวได้ง่าย
- 5) ที่สำคัญควรจะต้องจำกัดจำนวนในการสะสม คือ ซื้อเพิ่มเมื่อพร้อมที่จะปล่อยเรือนที่มีอยู่ออกไป เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการสะสมเยอะจนก่อให้เกิดปัญหาได้ จะได้ไม่มีของค้างสต็อกมากเกินไป ที่สำคัญ คือ รู้ว่าตนเองเป็นใคร คือ นักสะสม จะไม่สนใจราคาขายต่อว่าจะเป็นที่เท่าไร พ่อค้า จะรู้ทุกรุ่น รู้ราคาตลาด และรู้จะซื้อของมือสองที่มาจากขายต่อแล้วได้ราคา ส่วนนักลงทุน จะซื้อของที่คนคิดว่ามีมูลค่ามาแล้วเก็บอย่างดี เพื่อหาโอกาสขายในราคาที่ต้องการ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาวะเงินเหลือในตลาดค่อนข้างสูง ทำให้มีการใช้จ่ายเงินของผู้ที่มีเงินมาลงทุนกับสินค้าที่เป็นลักษณะของสะสมมากขึ้น ทำให้ของเหล่านี้ดูมีราคามากขึ้น และเป็นที่สนใจในตลาด แต่ใน 10 ปีข้างหน้า จะมีปัญหาของภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะใน 1-3 ปีนี้ โอกาสของสินค้าสะสมจะลดน้อยลง แต่อาจจะเป็นโอกาสของคนที่ชอบซื้อเก็บในระยะยาว เพราะอาจจะได้ราคาที่ไม่สูงมากนัก การสะสมของบางอย่างเช่น รถคลาสสิก นาฬิกาประเภทที่เป็น Complication จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูง สรุปแล้ว คือ การลงทุน ควรจะต้องมีความรู้ ทั้งชนิด แบรนด์ รุ่น ปี และดูเป็นว่าของจริงหรือไม่ อาจซื้อจากคนที่รู้จัก ๆ การสะสมเพื่อความสนุก ก็สะสมพอประมาณ พร้อมที่จะนำของบางชิ้นแจกจ่ายไป เพื่อลดความรกรุงรังในบ้าน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแล

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จาก www.minsenconcept.com